



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

โทร ๐ ๓๔๒๒ ๕๔๐๐ ต่อ ๕๐๐๑ โทรสาร ๐ ๓๔๒๒ ๕๓๔๔

ที่ ศธ ๐๒๐๓.๒/ ๑๐๐๓๑

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยสถาบันพัฒนาครูฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนา สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาก็เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ระยะที่ ๒ ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader Training Programme for Thai School Leaders) ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ภาวะผู้นำทางการศึกษา เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยซีหนาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนา สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้เข้ารับการพัฒนารับผิดชอบด้วยตนเอง

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๖ คน และส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายอุเทน นวสุธารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๒ ๕๔๐๐ ต่อ ๕๐๐๑ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๒๕๔ ๖๑๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ